

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนตรอนศรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหา หรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ อย่างกว้างขวางและโรงเรียนตรอนศรีสินธุ์ มีความตระหนัก ในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทาง ที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาเพราะ นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษาจึงมีมาตรการป้องกันภัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่ การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขปัญหา การล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้าน อุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการ การมีส่วนร่วม และ ชีด ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ

(๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนตรอนศรีสินธุ์ให้มีความพร้อม สามารถ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะ เกิดขึ้นกับ นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

(๔) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

๓) เป้าหมาย

(๑) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตรอนศรีสินธุ์ได้รับการ คุ้มครองดูแลความปลอดภัย

(๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทาง ใน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน

(๓) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑	ภัยบุคคล -ครูกับนักเรียน	<p>๑. โรงเรียน กำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง โดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ ตามมาตรการป้องกันระหว่างครูกับนักเรียนและ โรงเรียนทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง ทราบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๓. โรงเรียนมีการเชิญนักจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน เพราะพฤติกรรมของ นักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู</p> <p>๔. ผู้บริหาร โรงเรียน กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือ แบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุ ของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษ ด้วยเพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ในกรณีที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงโทษนักเรียนที่มี ความประพฤติดี กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการ กระทำ ความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๕. โรงเรียนจัดให้มีการประเมินสถานะทางอารมณ์ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p>
๒	-ครูกับบุคคล อื่น	<p>๑. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการ ลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้ สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง ทราบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่ กระทำผิดกฎระเบียบ กฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน ทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำ ความผิด โดยให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๓	-ครูกับครู	<p>การลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๑.. สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานในโรงเรียนราบรื่น การพูดคุย ประสานงานในหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ซึ่งผู้บริหารสามารถสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้ครูทำความรู้จักกัน</p> <p>๒. สร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้างแบบอย่างค่านิยมองค์กรให้เกิดพฤติกรรมทางบวกที่จะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือในโรงเรียน</p> <p>๓. สร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปัน ไม่ใช่เพียงการให้ของขวัญ แต่เป็นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงชื่นชมกันและกัน ให้กำลังใจกันในการทำงาน</p> <p>๔. ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ให้เกิดความชำนาญในทักษะงานที่ทำ เพื่อพร้อมที่จะทำงานในส่วนของตน ได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมให้ครูมีทักษะการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น</p> <p>๕. สร้างความแข็งแกร่งในโรงเรียน ให้เกิดการถ่ายทอดทักษะการทำงานในส่วนต่างๆ ได้และจะดียิ่งขึ้นหาก ได้รู้และเข้าใจในแนวทางการทำงานในส่วนต่างๆ รู้ปัญหาและอุปสรรคที่มีร่วมกัน</p> <p>๖. ให้ครูทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เมื่อแต่ละส่วนงานต่างเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เห็นความสำคัญในหน้าที่ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างไร ย่อมทำให้ความร่วมมือในการทำงานประสบความสำเร็จ</p> <p>๗. จัดกีฬาหรือกิจกรรมสังสรรค์ การท่องเที่ยว ศึกษาดูงานด้วยกันภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p>
๒	อุบัติเหตุ	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนี ไฟ</p> <p>๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๕. ดูแลสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม</p> <p>๖. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที</p> <p>๗. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย</p> <p>๘. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		๘. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๑๐. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๑๑. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๒. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๓. ติดตั้งน้ำยาดับเพลิงอาคารละ ๓ ถึง ติดตั้ง หัว ทำย กลาง อาคาร ๑๔. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบ อาคารเดือนละ ๑ ครั้ง/ ความจำเป็น ๑๕. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๑๖. ประชุมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ๑๗. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเพื่อระวังความปลอดภัยของ อาคารเรียน อาคาร ประกอบ ๑๘. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด อันตรายทุกชั้นเรียน และมีแผนผังอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ๑๙. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้าย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๒๐. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
๓	สาธารณภัย	๑. ดำรงสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน การหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ ชุมชน ๕. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๔	สารเสพติด	<p>๑. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน</p> <p>๒. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาลูกหลานเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา</p> <p>๔. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน</p> <p>๕. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน</p> <p>๖. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้</p> <p>๘. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๙. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา</p> <p>๑๐. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองและตรวจสอบสภาพนักเรียนเป็นประจำ</p>
๕	พฤติกรรมผู้ สาว	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา</p> <p>๒. มอบหมายครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน</p> <p>๓. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย โปร่งโล่ง ไม่มี มุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน</p> <p>๔. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน</p> <p>๕. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน ในการแจ้งเบาะแส</p> <p>๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ สืบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับชั้นตอน</p> <p>๗. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือ ช่วยกันแก้ไขปัญหารับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม</p> <p>๘. ติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม</p>